

18. Phạm Văn Lái, sinh năm 1954, binh nhất, chiến sĩ bộ binh, Đại đội 9, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 266, Sư đoàn 341, Quân đoàn 4.

Quê: xã Quảng-châu, huyện Quảng-trạch, tỉnh Bình-trị-thiên.

19. Bo Bo Tới, sinh năm 1945, xã đội trưởng, xã Sơn-trung, huyện Khánh-sơn, tỉnh Phú-khánh.

Quê: xã Sơn-trung, huyện Khánh-sơn, tỉnh Phú-khánh.

20. Võ Văn Chín, sinh năm 1954, chính trị viên xã đội, xã Phồ-châu, huyện Đức-phồ, tỉnh Nghĩa-bình.

Quê: xã Phồ-châu, huyện Đức-phồ, tỉnh Nghĩa-bình.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CHỈ THỊ số 413-TTg ngày 16-10-1976 về việc tăng cường công tác chỉ đạo đợt thi đua đề chào mừng Đại hội lần thứ IV của Đảng.

Ban Bí thư trung ương Đảng đã ra chỉ thị số 240-CT/TW ngày 6-10-1976, trong đó có nhấn mạnh vấn đề phát động phong trào quần chúng sôi nổi, rộng khắp thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch Nhà nước năm 1976 để thiết thực chào mừng Đại hội; chuẩn bị chu đáo cho kế hoạch Nhà nước năm 1977; sẵn sàng thực hiện các quyết định của Đại hội, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 — 1980).

Hưởng ứng chỉ thị trên, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong cả nước đang sôi nổi thi đua lập nhiều thành tích đề chào mừng Đại hội Đảng. Đề bảo đảm cho đợt thi đua này đạt kết quả tốt, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Thủ trưởng các ngành ở trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp phải chuyển mạnh tác phong chỉ đạo, phải dành thời gian đi sát cơ sở, nắm chắc diễn biến của tình hình sản xuất, công tác và nghiên cứu khoa học để có kế hoạch giúp đỡ cơ sở phát huy triệt để

những thuận lợi, kịp thời giải quyết những khó khăn, nhất là về vật tư (nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu và phụ tùng...) bảo đảm cho đợt thi đua này phát triển liên tục, đem lại hiệu quả cao nhất.

a) Về vật tư: Kiên quyết không để xảy ra tình trạng có vật tư mà sản xuất vẫn bị đình trệ. Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Vật tư và các ngành sản xuất phải phối hợp chặt chẽ với nhau, tìm mọi biện pháp có hiệu lực nhất nhằm bảo đảm nguồn cung ứng vật tư cho cơ sở, và cơ sở phải đưa ngay vật tư đến tận người sản xuất. Phải sửa ngay những thủ tục phiền phức, gây khó khăn cho cơ sở trong việc lĩnh vật tư.

Đối với loại vật tư chắc chắn không thể cung cấp được, thì cơ quan vật tư phải kịp thời thông báo sớm cho cơ sở và khẩn trương phối hợp với các cơ quan nghiên cứu khoa học để tìm vật tư khác thay thế. Cơ sở phải phát động quần chúng tìm vật tư thay thế để tự lực giải quyết khó khăn về vật tư.

Đồng thời, phát động phong trào quần chúng tiết kiệm vật tư một cách triệt để; thực hiện cấp phát và sử dụng theo định mức cơ bản, đồng, đo, đếm. Thành tích về tiết kiệm vật tư, sử dụng được nhiều loại vật tư thay thế được coi là một trong những thành tích xuất sắc của đợt thi đua này.

Riêng đối với các cơ sở sửa chữa cần hướng phong trào thi đua vào việc phát huy sáng kiến phục hồi phụ tùng xe, máy, dù trước mắt chưa bảo đảm chất lượng bằng phụ tùng mới.

Đi đôi với việc tổ chức tốt việc cung ứng vật tư, phải khẩn trương giải quyết tình trạng tiêu thụ ứ đọng, không được vì thủ tục giấy tờ, giá cả... mà để ứ đọng sản phẩm ở nơi sản xuất và thiếu hàng hóa ở nơi cần tiêu thụ.

b) Về đời sống. Các yêu cầu thiết yếu về đời sống như bữa ăn, đi lại, giữ trẻ, chữa và khám bệnh... cần phải được các ngành có trách nhiệm giải quyết khẩn trương và thuận lợi. Trước hết là tổ chức việc phân phối lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng... một cách hợp lý và nhanh chóng đến tận tay người tiêu dùng, không được để kéo dài tình hình hàng ứ đọng ở xí nghiệp, cửa hàng và người tiêu thụ phải chờ đợi, không có hàng dùng, v.v...; chống bệnh quan liêu, giấy tờ, cửa quyền, làm phiền hà cho nhân dân và cán bộ. Vừa qua, thi hành chỉ thị số 159-TTg của Thủ tướng Chính phủ, một số địa phương và cơ quan đã có sửa đổi,

tuy còn ít và chậm nhưng đã được nhân dân hoan nghênh. Nay phải có kế hoạch tiếp tục thực hiện mạnh mẽ và rộng rãi hơn. Những điều gì đã được sửa đổi và thấy hợp lý thì phải quy định thành chế độ. Các ngành trong một địa phương phải cùng chuyên môn đồng bộ thì mới có thể tạo nên lối làm việc tốt, phục vụ tốt nhân dân và công nhân, viên chức.

2. Thủ trưởng các ngành ở trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp phải có kế hoạch cụ thể tổ chức chỉ đạo đợt thi đua này, phải phối hợp chặt chẽ với các Ban của Đảng và các đoàn thể trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động phong trào, tạo nên khí thế thi đua mới, với ý thức trách nhiệm và nhiệt tình cao đối với Đảng, đối với Nhà nước và nhân dân. Phải phát động quần chúng khai thác mọi khả năng tiềm tàng, phát huy sáng kiến hợp lý hóa sản xuất, cải tiến kỹ thuật và nghiệp vụ, cải tiến quản lý, cải tiến lề lối làm việc, cải tiến tổ chức, đem lại hiệu quả thiết thực, phấn đấu đạt 3 điểm cao. Phải chống lối hô hào suông, và mọi biểu hiện của bệnh hình thức, phô trương, dối trá, chỉ phát động mà không có kế hoạch tổ chức phong trào. Phải chống lối thi đua dốc sức, hại người, hại máy, giảm chất lượng sản phẩm.

Trong việc tổ chức thi đua, hết sức coi trọng việc khuyến khích những nhân tố mới của phong trào; hàng ngày, hàng tuần phải chú ý biểu dương kịp thời các điển hình tiên tiến, cá nhân và tập thể (từ tổ sản xuất và công tác trở lên). Phải kịp thời xét duyệt, khen thưởng, áp dụng sáng kiến và kinh nghiệm theo đúng chính sách đã ban hành.

Từ trên xuống dưới, phải có kế hoạch thông tin và biểu dương kịp thời thành tích và điển hình tiên tiến. Các ngành ở trung ương, các tỉnh phải thường xuyên báo cáo về kết quả thi đua, điển hình tiên tiến và sự chỉ đạo thi đua lên Ban Bí thư trung ương Đảng và Thường vụ Hội đồng Chính phủ (15 ngày một lần).

Các cơ quan báo chí, thông tấn, phát thanh, truyền hình cần có kế hoạch tuyên truyền, cổ động cho đợt thi đua này.

Đề nghị các Ban của Đảng và các đoàn thể phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chính quyền để tổ chức và chỉ đạo thật tốt đợt thi đua này, qua đó rút ra những kinh nghiệm để tổ chức

và chỉ đạo các đợt thi đua tiếp theo nhằm hưởng ứng nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng và thực hiện thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm 1977.

Hà-nội, ngày 16 tháng 10 năm 1976

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phó Thủ tướng

LÊ THANH NGHỊ

QUYẾT ĐỊNH số 426-TTg ngày 27-10-1976 về một số vấn đề cấp bách trong mạng lưới các trường đại học

Ở miền Nam, từ sau ngày giải phóng, chúng ta đã tiến hành có hiệu quả nhiều mặt công tác nhằm cải tạo các trường đại học của chế độ cũ thành những trường đại học xã hội chủ nghĩa. Đã đến lúc cần bước đầu sắp xếp lại hệ thống đại học cũ và xác định sự phân công quản lý giữa các Bộ, tạo điều kiện cho các trường tiếp tục hoạt động tốt.

Ở miền Bắc, do trước đây có mặt chưa tính toán đầy đủ khi thành lập một số trường, và do hiện nay cả nước đã thống nhất đặt ra những yêu cầu mới, nên cũng cần có một số thay đổi trong mạng lưới đại học cho hợp lý hơn, bảo đảm cho các trường có thể nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo.

Vì vậy, trong khi chờ đợi xác định chính thức toàn bộ mạng lưới đại học trong cả nước phù hợp với giai đoạn cách mạng mới, Thủ tướng Chính phủ quyết định một số vấn đề cấp bách sau đây.

I. VỀ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở MIỀN NAM

1. Ở thành phố Hồ Chí Minh.

a) Nhập trường đại học văn khoa và trường đại học khoa học thành *Trường đại học tổng hợp* do Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp quản lý.

b) Nhập các trường đại học y, dược và nha thành *Trường đại học y dược* do Bộ Y tế quản lý.